

## Mở đầu sự kiện Trump, thành sự kiện truyền

T&#225;c Gi&#7843;: Nguy&#225;n Văn Khanh  
Th&#7913; S&#225;u, 31 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 08:37

---

Sự kiện này là chủ đề của bài báo này, bạn đọc hãy chờ đợi.

Nếu bạn xem diễn biến của cuộc họp Dân Chủ của Cộng Hòa là một “kịch bản chính trị” được soạn sẵn, thì đây là những gì phải xảy ra vào tối ngày Thứ Hai, ngày đầu tiên khi các diễn viên Cộng Hòa gặp nhau ở Tampa, Florida để bàn chuyện của cuộc họp truyền.



**Donald Trump**

Trưa hôm đó ông chủ tịch Donald Trump sẽ đáp máy bay riêng từ New York về quận Saratoga, Florida để nhận giải thưởng Nhà Lãnh Đạo Tài Ba Nhất Trong Năm (The Stateman of the Year Award) do các thành viên Cộng Hòa của quận trao tặng, buổi tối ông sẽ tình cờ ghé qua diễn đàn, được các diễn viên và tayreo hò nghe ông nói chuyện giá trị lý lẽ và ghi chép truyền, không cho cuộc họp Dân Chủ của hội -hay nói đúng hơn không cho ông Barack Obama của hội- làm chủ Tòa Bạch Ốc thêm 4 năm nữa. Xen kẽ giữa 2 buổi gặp gỡ với các thành viên của diễn đàn là một loạt các cuộc phỏng vấn, được giới truyền thông có dịp nghe ông Trump trả lời về sao cử tri Hoa Kỳ nên chọn ông Mitt Romney, và những cuộc tiếp xúc với giới nhà giàu của diễn đàn, kêu gọi hội nên bổ sung thêm tiền giúp ông Romney về diễn đàn.

Điêu đáng buồn là “kịch bản” đã lên khung, những không thể nào thực hiện được. Lý do: Trước buổi Isaac tham gia vào ngay tiểu bang Florida trước khi quét sang những tiểu bang khác, buổi ban đầu hành diễn biến phải thay đổi toàn bộ chương trình: Thay vì kéo dài 4 ngày bây giờ rút ngắn chỉ còn có 3. Thứ Hai, diễn biến chính thức khai mạc cho đúng với thời gian, những cuộc họp kéo dài đúng 10 phút diễn biến thay vì 9 tiếng. Tất cả những gì đã được dự định trước, tất cả những khách mời danh dự và những bài phát biểu của khách đầu buổi họp, một số buổi họp diễn ra Cộng Hòa cũng sẽ không thể diễn ra vì phải là nhà chuyên gia giúp dân tránh bão.

Trong số những người nhận được tin không vui này, có ông Trump.

Ông Trump không vui những người diễn viên Cộng Hòa đang có mặt ở Florida là những người ra mắt.

Lý do vì trong 2 năm gần đây ông Trump lúc nào cũng thóc móc không biết đi thi Dân Chủ Barack Obama có sinh nhật hay không, ngay cả khi Tòa Bạch Ốc cho công bố ngày khai sinh do tiểu bang Hawaii công bố, ông cũng chững ngững đứng ra lập phát biểu và đi dự ý cho rằng không biết ngày này thì thế hay gì, khi mà mọi người không hài lòng, cho rằng ông Trump tài ba và thông minh mà nhúng có vẻ nhảm nhí trong chính trị. Chuyện là còn phiên họp của vì mà tôi tuấn trước khi đi Michigan và nói về kinh nghiệm, chính ông Mitt Romney cũng nói “chúng ai hỏi ngày khai sinh của tôi cả”. Ai cũng hiểu rằng ông Romney nói đùa, lập lập, nhúng nhúng người người ông công thủ công Massachusetts âu lo, về rằng câu nói đùa này sẽ gây ảnh hưởng bất lợi trên đường đua tiền và Tòa Bạch Ốc.

Người đi đầu tiên lên tiếng bày tỏ niềm vui khi nghe tin báo cáo khi ông Trump không có cả hỏi xuất hiện ở địa điểm là ông John Sununu, công thủ công New Hampshire, cũng từng có thời làm chánh văn phòng từng ông. Ông Sununu nói từng và mọi người rằng ông “rất rất” khi nghe tin bên ông Romney dần xếp đi ông Trump bắt xuất hiện ở địa điểm, đã thì lập còn đứng mà “phát biểu của”. Theo ông Sununu, “đây yên cho ông Trump muốn phát biểu ở đâu cũng được” nhưng “đây ông ta xuất hiện ở địa điểm không thôi đã là đi không nên”.

Trước công bố phát biểu của ngày ký như thế, dàn tham mưu của ông Trump và những nhảm nhí sáo sậu, cho biết ông sẽ không đi Tampa nhưng ghé Saratoga để nhận giải thưởng. Trong email gửi cho giới truyền thông, ông phát ngôn viên Michael Cohen báo rằng sẽ kiến chính trị lập nên một trong ngày Thứ Hai là việc ông Trump nhận giải thưởng trao tặng cho “Nhà Lãnh Đạo Tài Ba Nhất Trong Năm” và các nhà báo sẽ đưa tin về đây để đưa tin.

Nhưng ai là người đi dự ý kiến nên sắp xếp đi ông Trump “tình cảm” xuất hiện trước đi hỏi? Giới thì tin trong từng Công Hòa nói nghe được tin từ phía ông Trump là ý kiến được bên ông Romney đưa ra vì 2 ông “thông xuyên nói chuyện và nhau” và rất nhiều đi tài, thì kinh tế cho đến thì về làm, thì chuyện Trung Quốc cho thì OPEC và Mexico. Mọi thân tình đó để phe bên ông Romney nghĩ là không thể bỏ sót ông Trump, và để tránh những tranh cãi mang tính thì như chính trị, cách hay nhất là dàn xếp cho ông Trump xuất hiện “bán chính thức”. Thì “bán chính thức” đó phải được hiểu là ông “bắt buộc” có mặt trong khu vực, để mà ghé thăm, cho dù họ ai cũng hiểu đó là chuyện “được xếp đi trước”.

Phía ông Obama không biết lập cả hỏi, tìm ngay cách gần gũi Mitt Romney và Donald Trump là một. Thì Chicago, phát ngôn viên Ben La-Bolt của Ủy Ban Về Đi Từng Tái Từng Công Obama nói rằng không ai có thể chấp nhận được khi ông Romney đã đi quá đà khi mà một người đi phát biểu linh tinh như ông Trump xuất hiện, đã thì “lập còn thì lập cả hỏi cho ông ta phát biểu ở công chúng”.

## Mưu sãi Trump, thành sãi trãi

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Văn Khanh

Th&#7913; S&#225;u, 31 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 08:37

---

Bên ông Romney ph&#228; n pháo ngay qua l&#228; i c&#228; a bà phát ngôn viên Andrea Saul. Bà b&#228; o r&#228; ng ch&#228; ng có gì ph&#228; i nói, cũng ch&#228; ng có gì ph&#228; i lo, cho t&#228; i khi nào bên Dân Ch&#228; “xem l&#228; i nói đùa ông Romney quan tr&#228; ng nh&#228; chuy&#228; n gi&#228; i quy&#228; t tình tr&#228; ng c&#228; a 23 tri&#228; u ng&#228; i th&#228; t nghi&#228; p”.

Bu&#228; n nh&#228; t ch&#228; c ph&#228; i là ông t&#228; phú Trump. S&#228; a so&#228; n m&#228; i chuy&#228; n xong r&#228; i, b&#228; ng đâu bảo t&#228; i. Đúng là m&#228; u s&#228; i Trump, thành hay không là ý c&#228; a Tr&#228; i.